

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ ๒๖๖๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

พ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+๓ และการประชุมวิชาการเจ้าหน้าที่อาวุโส เรื่อง การเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า
เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๓๖.๒/๓๓๔๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+๓ และการประชุมวิชาการเจ้าหน้าที่อาวุโส เรื่อง การเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+๓ และการประชุมวิชาการเจ้าหน้าที่อาวุโส เรื่อง การเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ณ กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

๒. ส่วนงบประมาณสำหรับการจัดประชุม ให้กระทรวงสาธารณสุขเจียดจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ [เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า (Ebola)] โดยให้ขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการต่อไป

๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขประสานงานเพื่อส่งข้อมูลและคำกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยด่วนเพื่อประกอบการจัดทำเป็นคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๙ ว่าด้วยการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่าของภูมิภาคต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำรายงานผลการจัดการประชุม (ตามข้อ ๑) โดยเฉพาะในประเด็นผลการประชุมเจรจาและประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ด้านต่างประเทศด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุจิรา รีมดี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th (เว็บไซต์)